



เอกสารต่ออายุพันธสัญญาแห่งมรดก มะนิลา 2024

เมื่อสมาชิกวัยแวมกว่า 4,500 คนจากกว่า 110 ประเทศรวมตัวกันที่มะนิลาเพื่อเข้าร่วม YWAM Together ในเดือนกันยายน 2024 เราได้ยืนยันพันธสัญญาแห่งมรดกต่อไปนี้ต่อพระพักตร์พระเจ้า:

เราตระหนักว่าเราอยู่ในช่วงใหม่ของการทำงานร่วมกันหลายชั่วอายุคน นี่เป็นการรวมตัวระดับโลกครั้งแรกของกลุ่มเคลื่อนไหวมิชชันนารีของเรา ตั้งแต่ลอเรน คินนิงแฮม ได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2023 และเข้าประตูบ้านสวรรค์ของท่าน (พร้อมกับสมาชิกวัยแวมที่รักอีกหลายคนซึ่งจากไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา) เมื่อเรานึกถึง DNA ทางจิตวิญญาณ ที่เราได้รับจากผู้ก่อตั้งของเรา เราก็อุทิศตนต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ ความเชื่อหลัก และค่านิยมพื้นฐานอีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปได้ก็ต่อเมื่อเราเดินเคียงข้างพระเยซูอย่างใกล้ชิด โดยเลียนแบบคุณลอเรน ในการแสวงหามิตรภาพกับพระเจ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เราขอยืนยันว่าพระเยซูยังคงเป็นผู้นำของความเคลื่อนไหวมิชชันนารีของเราต่อไป นี่คือแนวทางที่เป็นมาตั้งแต่ต้น และนี่คือแนวทางที่เราจะใช้พระเจ้าและพระประสงค์อันเปี่ยมด้วยความรัก ของพระองค์บนโลกต่อไป เราจะมองดูพระเยซูและทำตามการทรงนำของพระองค์ เราฝากความเชื่อมั่นไว้ที่พระองค์ ไม่ใช่ในกรอบโครงสร้างของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ เดินเคียงข้างพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ และเชื่อฟังอย่างตั้งใจ

เราขอยืนยันคำมั่นสัญญาสี่ประการที่เราได้รับผ่านทาง ลอเรน คินนิงแฮม:

- นิมีตของคลื่นคนรุ่นใหม่จากทุกที่ไปสู่อุณหภูมิทั่วโลก
- การทรงเรียกให้สร้างสาวกผ่านสังคม 7 ด้าน
- นิมีตในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าผ่านแมกนาคาร์ตของคริสเตียน และ
- การทรงเรียกที่จะหยุดยั้งการขาดแคลนพระคัมภีร์ในทุกภาษาแม่ทั่วโลก

เราตระหนักดีว่าคำทั้งสี่คำนี้ล้วนเสริมซึ่งกันและกัน คำแต่ละคำนำเสนอมุมมองเฉพาะเจาะจงในการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ จุลล่งกับสรรพสิ่งทุกที่ เมื่อเราทำงานร่วมกัน คำเหล่านี้นำเสนอกลยุทธ์เชิงองค์รวมและบูรณาการ เพื่อเติมเต็มความฝันของพระเจ้าในการนำสรรพสิ่งกลับสู่สภาพดี คำเหล่านี้ล้วนมีโอกาสมากมายสำหรับนวัตกรรมสร้างสรรค์ในขณะที่เราก้าวไปสู่พื้นที่ ที่ที่เราเข้าถึงไม่ได้ โดยรับใช้ผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด ผู้ที่อยู่ท้ายสุด และผู้ที่หลงหาย เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถเห็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านพันธกิจ

พระเจ้าทรงถึงความสนใจของเราให้มุ่งไปที่คนรุ่นใหม่ เราขอยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นท่ามกลางพวกเรา กลุ่มเคลื่อนไหวมิชชันนารีของเราหลากหลายรุ่น และเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่เสมอ เราเฉลิมฉลองคนรุ่นใหม่

และสร้างหนทางให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นและทำทุกสิ่งที่พระเจ้าขอให้พวกเขาทำ

พระเจ้าทรงเน้นย้ำถึงมหาวิทยาลัยแห่งประชาชาติ (U of N) ในขณะที่เรายืนยันและมอบหมายให้ทีมผู้นำที่ขยายตัว เราขอรับรองพันธกิจนี้ ที่พระเจ้าทรงยกขึ้นในหมู่พวกเราสำหรับการช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะเติบโต อย่างสูงสุด เพื่อสร้างผลกระทบผ่านพันธกิจ

พระเจ้าทรงนำเราให้มุ่งความสนใจไปที่ทวีปแอฟริกาด้วย เราร่วมกันรำลึกถึงผู้เสียชีวิต 12 รายจากเหตุการณ์โคกเคร้าที่อูรูชา เราตระหนักว่าแอฟริกามีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตของเรา ประชากรของแอฟริกาจะเพิ่มขึ้นจากกว่า 1 พันล้านคนเป็นเกือบ 4 พันล้านคนบนโลกนับจากนี้ไปจนถึงปี 2100 ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งใน 25 ประเทศในทวีปแอฟริกา มีอายุต่ำกว่า 25 ปีแล้ว คริสเตียน 1 ใน 4 คนในโลกอาศัยอยู่ในแอฟริกาตอนใต้ซาฮารา ข้อเท็จจริงเหล่านี้ควรเป็นข้อมูลสำหรับพันธกิจของเรา

พระเจ้าตรัสกับเราถึงความจำเป็นที่จะเห็นการอธิษฐานและการวิงวอนกลับมาอีกครั้งในหมู่พวกเรา เมื่อเราฟังพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน พระองค์จะทรงนำเราในหนทางที่เราควรเดินไป เราร้องขอพระเจ้าเพื่อขอความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเห็นคำอธิษฐานอันเปี่ยมด้วยพลังเป็นบรรทัดฐานใน หมู่พวกเรา เป็นวิถีชีวิตของเราทั้งในระดับบุคคลและในชุมชนวัยแวม ในประวัติศาสตร์ของวัยแวม การอธิษฐานและการมีสการเป็นแรงกระตุ้นต่อการริเริ่มของอัครสาวกของเราเสมอมา เราขอประกาศอีกครั้งว่าการอธิษฐานเป็นรากฐานของการรับใช้และการขยายอัครสาวกของเรา

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน เราได้ยินคำพยานจากทั่วโลก แต่ละคนจบลงด้วยประโยคที่ว่า "นี่คือเรื่องราวของฉัน!" ซึ่งทุกคนที่มารวมตัวกันตอบว่า "นี่คือเรื่องราวของเรา!" และเมื่อเรามองไปที่พระเจ้า เราตระหนักดีว่า "นี่คือเรื่องราวของพระองค์!" เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยกัน เราได้รับมรดกอันล้ำค่าจากผู้ที่ยากไปก่อนเรา และเรามุ่งมั่นที่จะส่งมรดกนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างซื่อสัตย์ ความปรารถนาของเราคือการเป็นพันธกิจที่ซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อเราออกจากมะนิลา เรามุ่งมั่นที่จะเดินในความเป็นหนึ่งเดียว เราโอบรับการทรงเรียกของพระเจ้า เราตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทำการงานของพระเจ้า ตามวิถีทางของพระเจ้า และเพื่อพระสิริของพระเจ้า